



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ รายการรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กม ๑๖๕๗ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดดังนี้

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (รย.๑) ลักษณะนั่งสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อ FORD แบบ RANGER สีเขียว เลขตัวรถ MNBBSFD๓๐๓W-๓๒๔๓๐๘ เลขเครื่องยนต์ WLAT-๓๖๙๓๕๕ เชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๔ สูบ ๒,๔๙๙ ซีซี วันที่จดทะเบียน ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

ราคาประเมิน/ราคากลางพัสดุ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

เงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุ มีดังนี้

๑. คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ผู้มีหน้าที่ขายทอดตลาดพัสดุนี้ ตลอดจนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องห้ามเข้าประมูลหรือใช้ให้ผู้อื่นผู้ใดเข้าสู้อราคา
๒. ผู้ประสงค์จะประมูลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ แจ้งให้ทราบก่อนการสู้อราคา
๓. ผู้ประสงค์จะประมูลสามารถดูสภาพรถใน วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารจอดรถบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ และหากผู้ประสงค์จะประมูลรายใดไม่มาดูสภาพรถตามวันเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ประสงค์จะประมูลรายนั้นได้รับทราบรายละเอียดสภาพรถแล้ว

๔. ผู้ประสงค์จะประมูลต้องลงทะเบียน ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. และเริ่มทำการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเอกสารรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงในวันลงทะเบียน ดังนี้

๔.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๔.๒ กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๔.๓ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๕. การขายทอดตลาดในครั้งนี้ จะกระทำการโดยวิธีประมูลด้วยวาจา โดยมีราคาเริ่มต้นประมูลเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ผู้ใดจะเสนอราคาให้สูงขึ้นอีกก็ย่อมกระทำได้ โดยแต่ละครั้งผู้ประมูลต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และเมื่อคณะกรรมการฯ ได้ขานราคาครั้งสุดท้ายครบ ๓ ครั้งแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะการประมูล และผู้จะประมูลอื่นไม่มีสิทธิเสนอราคาได้อีก

/ ๖. กรณี

๖. กรณีคณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาซึ่งผู้จะประมูลได้เสนอราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอและไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายพัสดุให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด เมื่อเห็นว่าราคาที่เสนอยังไม่เป็น การเหมาะสม หรือไม่คุ้มกับราคาทรัพย์สิน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิ อุทธรณ์หรือฟ้องร้องบังคับคดีใดๆ ทั้งสิ้น

๗. ผู้จะประมูลย่อมพ้นความผูกพันซึ่งตนเสนอราคา เมื่อคณะกรรมการฯ ถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด

๘. รถยนต์ส่วนกลางที่นำออกขายทอดตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูล โดยขายพร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ปรากฏตามสภาพ ผู้จะประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไข เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางที่นำออกขายทอดตลาดมีสภาพดีขึ้นได้

๙. เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณารับราคาของผู้ประมูลราคาสูงสุดและได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประมูล ผู้ชนะการประมูลจะต้องวางเงินมัดจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้หลังจากการประมูลได้สิ้นสุด หรือจะชำระราคาที่เสนอราคาสูงสุดทั้งหมดของราคาทรัพย์สินไว้ก็ได้ หากการวางเงินมัดจำไว้ผู้ชนะการประมูลต้องนำเงินส่วนที่ค้างชำระให้ครบถ้วน ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ภายในกำหนดไม่เกิน ๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่วางเงินมัดจำไว้ หากไม่นำเงินมาชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง มีสิทธิที่จะริบเงินมัดจำที่วางไว้นั้นในทันที โดยที่เงินชำระไปแล้วข้างต้น จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง จะนำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดอีกครั้งแล้วจะได้เงินจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับราคาที่ขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ชนะการประมูลในการขายทอดตลาดครั้งก่อนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขาดไปนั้น

๑๐. การชำระเงิน จะชำระด้วยเงินสดเท่านั้นโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

๑๑. เมื่อผู้ชนะการประมูลชำระเงินครบถ้วนแล้ว จะต้องรับมอบทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดออกไปภายใน ๗ วันทำการ มิฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๒. เมื่อผู้ชนะการประมูล ได้รับมอบรถยนต์ส่วนกลางคันดังกล่าวจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงแล้ว ถือว่ารถยนต์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้น แม้ว่าผู้นั้นจะยังไม่นำเอกสารการโอนรถยนต์ไปดำเนินการโอนรถยนต์กับกรมการขนส่งทางบกให้เรียบร้อยก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

๑๓. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงจะทำการส่งมอบหรือโอนให้กับผู้ชนะการประมูลได้ต่อเมื่อได้รับเงินครบถ้วนถูกต้องแล้ว และผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าธรรมเนียม ในการแก้ไขหรือโอนทะเบียนรวมทั้งออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายหรือในการอื่น (ถ้ามี) ด้วยตนเองทั้งสิ้น และต้องเป็นผู้จัดหาแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง จะเป็นผู้ออกหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเท่านั้น

๑๔. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง จะประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ณ สถานที่จัดการขายทอดตลาด โดยถือว่าผู้ชนะการประมูลได้ยอมรับและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูลขายทอดตลาด แม้จะได้ประกาศไปแล้วก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลทราบ หากมีเหตุชวนเชื่อได้ว่าการประมูลขายทอดตลาดนั้น ได้กระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การลงทะเบียนด้วยเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นเสนอราคาแทน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประมูลรายอื่น เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เป็นเด็ดขาด ผู้ชนะการประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ผู้ที่สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ - ๑๐๖ ๐๕๐ หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง www.banluanglocal.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ในวันเวลาราชการ

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายบุญช่วย ชันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ลงวันที่ ๒๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กำหนดการขายทอดตลาด

วันที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗	เผยแพร่ประกาศ/ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ
๔ เมษายน ๒๕๖๗	ดูสภาพรถยนต์ ณ อาคารจอดรถบริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๔ เมษายน ๒๕๖๗	ลงทะเบียน	เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
๔ เมษายน ๒๕๖๗	ขายทอดตลาด (เสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า ๕๐๐.- บาท)	เวลา ๑๔.๐๐ เป็นต้นไป
๔ เมษายน ๒๕๖๗	ชำระเงินค้ำมัดจำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคา ที่ประมูลได้	ตั้งแต่วันที่ ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ลงวันที่ ๒๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูลเกี่ยวกับรถ			
วันที่จดทะเบียน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖	เลขทะเบียน	กม ๑๖๕๗ เชียงใหม่
ประเภท	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (รย.๑)	ลักษณะ	นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
ยี่ห้อรถ	FORD	แบบ	RANGER
รุ่นปี ค.ศ.	-	สี	เขียว
เลขตัวรถ	MNBBSFD๓๐๓W-๓๒๔๓๐๘	เลขเครื่องยนต์	WLAT-๓๖๙๓๕๕
เชื้อเพลิง	ดีเซล	จำนวนสูบ	๔ สูบ
ขนาดเครื่องยนต์	๒๔๙๙ ซีซี	แรงม้า	๒ เพลลา ๔ ล้อ ยาง ๔ เส้น
ข้อมูลอื่นๆ			
ราคาประเมิน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)		
สถานที่เก็บรักษารถ	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง		




 Vng Viti
 AI Dual Camera